





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>ยกระดับ 30 บาท</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., การเงินธนาคาร, chiefocus, thereporters, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประชุม คกก.อำนวยการฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ (30 บาทอ็อปเกรด) ที่มีทั้งกลาโหม กทม.และ สธ. เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ เดินหน้า 3 ประเด็น 1. รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ. มีนพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ.เป็นประธาน ให้จัดทำ MOU เพิ่มการเข้าถึงบริการ รพ.เขตตอนเมือง 2. 30 บาท รักษาทุกที่ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ.เป็นประธาน จัดทำแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการสังกัดกลาโหมในเฟสสอง และ 3. ใช้ค่ายทหารบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติด พร้อมจัดทำ 1 จังหวัด 1 ค่ายทหารสุขภาพดี มี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ.เป็นประธาน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้ง-โยกย้าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ )</p> <p>-คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รมว.สธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายณรินทร์รัชต์ พิษุคามิ นทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 2. นางสาวชวินันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง] กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 3. นายปริญญา สันติชาติงาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 4. นางสาวสุรัตน์ มงคลชัยอรุณญา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง</p>	
<p><b>นักสาธารณสุขติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายรัชกี สารีระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เข้ายื่นหนังสือยัง สนง.รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ ดังนี้ 1. ขอทราบแนวทางและความชัดเจนตาม timeline ในการดำเนินการเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุข 2. ขอติดตามประเด็นการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข และใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ผู้สายงานวิชาการตำแหน่งนักสาธารณสุข 3.ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นเงินประจำตำแหน่ง 4.ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส) จากสำนักงาน ก.พ. 5.ขอให้ปรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง ให้สายงานนักสาธารณสุข เป็นสายงานสอบคัดเลือก แทน สายงานสอบแข่งขัน ทั้งนี้ อยากรให้พิจารณาเร่งรัด ติดตาม ประสานงาน ดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมฯ ทราบ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567</p>	
<p><b>มะเร็งตับ รู้ทันรักษาได้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรมต.สธ. เป็นประธานเปิดงาน VOICE OF LIVER 2024 ฟังเสียงตับ รับมือมะเร็ง ครั้งที่ 3 จัดโดยมูลนิธิรักษ์ตับ พร้อมกล่าวว่า มะเร็งเป็นโรคทำลายของระบบสาธารณสุข เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย รายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุ ในปี 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ ราว 1.4 แสนคนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 84,000 คน ซึ่ง สธ. กำหนดให้มะเร็งครบวงจรเป็นหนึ่งใน Quick Win โดยมีโครงการ Cancer warrior เป็นตัวคัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรองตรวจเจอได้เร็ว เพื่อเข้าสู่การรักษาได้เร็ว ปัจจุบันมะเร็งตับมียาและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงในการรักษาแบบครบวงจร โดยมีสปสข. และ สนง.ประกันสังคม สนับสนุนในการตรวจคัดกรองให้ได้อย่างทั่วถึง</p> <p><b>แอป DMIND คัดกรองซึมเศร้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, thereporters, thecoverage, newtv, pptv, tnn, thaitabloid, thebangkokinsight, plewseengern, isranews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ห่วงปัญหาสุขภาพจิตเยาวชน พบมีภาวะซึมเศร้าสูง 2,200 ต่อประชากรแสนคน กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ Detection and Monitoring Intelligence Network for Depression (DMIND) เชื่อมโยงระบบหมอพร้อม ช่วยคัดกรองภาวะซึมเศร้าได้สะดวกรวดเร็วเกือบ 2 แสนคน พบภาวะเสี่ยงรุนแรง 8.7% เตรียมพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลสายด่วน 1323 เพื่อการดูแลกลุ่มวิกฤตเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ทันที่</p>	
<p><b>คาดการณ์ 3 โรคระบาดปี2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p> <p>- กรม คร. พยากรณ์โรคระบาดปี 2567 อาจพบการระบาดของ 3 โรคคือ 1.โรคโควิด 19 2.โรคไข้หวัดใหญ่ และ 3.โรคไข้เลือดออก และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะพบผู้ป่วย 276,945 ราย เสียชีวิต 280 ราย ดังนั้น ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเก็บบ้านเก็บขยะเก็บภาชนะให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย รวมถึงเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาลหรือโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม 12 โรค 1.โรคมือเท้าปาก 2.โรคหัด 3.โรคฝีดาษวานร 4.โรคเมลิออยโดสิส (ไข้ดิน) 5.โรคไข้ฉี่หนู 6.โรคไข้หัด 7.โรคไวรัสซิกา 8.โรคซิคุนคุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย) 9.โรคซิฟิลิส 10.โรคหนองใน 11.โรคเอดส์ และ 12.โรควัณโรค มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- เปิดศักราชใหม่ ใครก็สนใจสิ่งที่มีหมอกออกมาทำนายทายดวง ฟากกรมควบคุมโรคก็ไม่น้อยหน้า หมอธงชัย อธิบัติกรม คร. ขอสวมบทพ่อบุญพยากรณ์ ดึงข้อมูลวิทยาศาสตร์รอบด้าน ผสานหลักการคำนวณออกมาพยากรณ์ 3 โรคระบาด “ไข้หวัด โควิด 19 ไข้เลือดออก” แฉด้วย 12 โรคต้องระวัง พร้อมวิธีป้องกันโรค</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p><b>สายพันธุ์ JN.1</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สำนักข่าวไทย, bugaboo, newtv, ch3, mcot, thereporters, ch7, thestandard, isranews, ,, pptv, , tnn, true, sanook, , hfocus, , thebangkokinsight, thethaiger)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 65 พบสายพันธุ์โอมิครอน BA.1, BA.2, BA.4, BA.5 และสายพันธุ์ย่อยอื่นๆ ในตระกูล ปัจจุบันสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่กระจายในประเทศ ล่าสุด องค์การอนามัยโลก ยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามเชื้อตระกูลโอมิครอน จำนวน 10 สายพันธุ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.66 องค์การอนามัยโลกจัดสายพันธุ์ JN.1* เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง สายพันธุ์ JN.1* เริ่มพบในประเทศไทยตั้งแต่เดือน ต.ค.66 และพบเพิ่มมากขึ้นในเดือน ธ.ค.66 ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ JN.1* ในประเทศไทย จำนวน 40 ราย ซึ่งยังไม่มีการกลายพันธุ์</p> <p><b>ภาวะลองโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ แนวหน้า)</p> <p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ว่า ภาวะลองโควิด-19 เป็นภาวะที่พบได้จริงหลังการป่วยด้วยโรคโควิด-19 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้ มีการศึกษาจำนวนมากที่พบว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะลองโควิดได้ สำหรับประเด็นการปกปิดข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากวัคซีนนั้นไม่เป็นความจริง ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19 ของไทย มีการเก็บข้อมูลและเผยแพร่อย่างเป็นระบบในเว็บไซต์ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ.ไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด กรณีการกล่าวอ้างว่า การฉีดวัคซีนหลังเข็มที่ 3 จะอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันชนิด T-Cell หดแรงนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการประสานไปยังนักวิจัยเจ้าของข้อมูลดังกล่าว พบว่า ประเด็นหลักที่นักวิจัยต้องการสื่อสารคือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ควรมีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ดีที่สุด ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมหลังจากฉีดเข็มแรกแล้ว 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><b>บทความ โควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- มีจดหมายจากทางบ้านใช้ชื่อ “ผู้สูงอายุ” เขียนมาว่า พบโควิดยังระบาดอยู่ในปี 67 บ.ก.ตอบว่า กรมควบคุมโรค เดือนโรคระบาดในปี 2567 มีโควิดด้วย ต้องระวังต่อไป ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา ยังต้องสวมหน้ากาก ต้องล้างมือบ่อยๆ ช่วงนี้คนไทยเริ่มประมาท เริ่มไม่สวมแมสก์</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า มิติหุ่น)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่มีการระบาดในประเทศไทยปี 2566 ที่ผ่านมา โดยจากสถิติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 13 ธันวาคม 2566 พบมีการระบาด และมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รวม 147,412 ราย อัตราป่วย 222.91 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา 3.4 เท่า กระจายทั่วประเทศ และพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ รวม 174 รายจาก 57 จังหวัด อัตราป่วยตาย 0.12% โดยอัตราป่วยตายสูงสุดในกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และภาวะอ้วน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด ,เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.กัศักดิ์ บำรุงเสนา รองนพ.สจ.สงขลา กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ว่า ยังคงน่าเป็นห่วง หลังสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รายแรก เป็นแพทย์หญิง สังกัด ร.พ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ ส่วนอีก รายเป็นเด็ก อยู่ อ.คลองหอยโข่ง โดยคาดในเดือนม.ค. 2567 จะมีผู้ป่วยเฉลี่ย 300-400 ราย เนื่องจากปัจจัยที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องจากปลายปี ประกอบกับยังมีการเคลื่อนย้ายการเดินทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น อย่างใน อ.หาดใหญ่ อ.เมือง และอ.สะเดา ยังต้องเฝ้าระวัง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์ เนชั่น</p> <p>- “กั๋ง-สุธิราช” อัปเดตอาการน้องสาว “วิรดา วงศ์เทเวศน์” ป่วยฉับพลัน “ไข้เลือดออก” ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว 18 วันแล้ว และยังมีอาการสมองบวม คนส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย</p> <p>- ผศ.ดร.นพ.สันต์ ม่วงน้อยเจริญ รองผอ.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เสริมแนวทางที่เป็นประโยชน์และการป้องกัน โดยคุณหมอแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกัน “วัคซีนไข้เลือดออกแบ่งเป็น 2 ชนิด มีการศึกษาวิจัยแล้วว่ามีความสามารถในการป้องกันในการติดเชื้อไข้เลือดออกได้ 60-80% ป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงได้กว่า 90%” นอกจากนี้ยังป้องกันได้ถึง 4 สายพันธุ์เช่นกัน เพียงแค่แต่ละสายพันธุ์อาจจะมีความสามารถในการป้องกันไม่เท่ากัน แต่ป้องกันความรุนแรงได้แน่นอน อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว วงศ์เทเวศน์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ อินโฟเควสท์</p> <p>- บังกลาเทศมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกจำนวน 321,179 รายในปีที่แล้ว ขณะที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1,705 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่สูงเป็นประวัติการณ์</p>	
<p><b>รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus thailandstory)</p> <p>- นพ.นิตี เหนืออรุณรัชช รองอธิบดีกรม คร. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ณ อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดย สธ. จัดให้มีการรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567 โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง และเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศ เน้นหนักในพื้นที่ 61 อำเภอ ใน 27 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากพบว่า ผิวน้ำเป็นวงต่าง มีอาการชา มีผื่น หรือตุ่มแดง ไม่คัน ไข้ยากินหรือยาทานานเกิน 3 เดือนแล้ว ยังไม่หาย ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน</p>	
<p><b>การป้องกันปัญหาห้องเรียนค่ารักษา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน)</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ รพ.เอกชน และคลินิกทุกแห่ง แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย ณ จุดบริการให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างให้ชัดเจน พร้อมตั้งจุดบริการให้ประชาชนสอบถามอัตราค่าบริการ ประการสำคัญ บุคลากรของสถานพยาบาล จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ป่วย หรือญาติให้ชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือตั้งจุดสอบถามอัตราค่าบริการ เพื่อช่วยลดความเข้าใจผิด หรือข้อเคลือบแคลงต่ออัตราค่ารักษาพยาบาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทย ทั้งนี้ หากประชาชน พบเห็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งใด ไม่จัดแสดงค่าบริการให้ชัดเจน หรือเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ณ สถานพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ กรม สบส.หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ประชุมการใช้หลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ChiangmaiNews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนามอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 2 ปีแรกของชีวิตกรมอนามัย มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจัดทำโครงการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2569)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะถ้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพจะส่งผลให้การดูแลเด็กให้มีคุณภาพเจริญเติบโต แข็งแรงมีพัฒนาการสมวัยและมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเติบโตเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป</p>	
<p><b>ประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 10</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)          - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. เผย ออย. ไทย - ญี่ปุ่น และหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ของทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ทศวรรษแห่งความร่วมมือ : ยกระดับความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (A Decade of Partnership :Advancing Regulatory Excellence for Health and Innovation) มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ออย.เชิญชวนประกวดคลิปสั้น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)          - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการออย. ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปสั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดย 200 ท่านแรก ที่ส่งผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด รับรางวัล 500 บาท ทั้งนี้ โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ"2.ประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ "สูงวัย สุขภาพดี กับออย." 3.ประเภทบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ "ออย.ขอไม่ยาก" หรือ "สูงวัย สุขภาพดี กับ ออย." เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-29 ก.พ.67 ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ QR Code เกณฑ์การประกวด และ QR Code ใบสมัคร หรือที่ Facebook: FDA Thai โทร 0-2590-7113 โดยส่งผลงานประกวดได้ที่ pccmedia66@gmail.com ประกาศผล 30 เม.ย.67 และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในเดือน มิ.ย.67</p>	
<p><b>อก.จับมือ JICA รับมือโรคอุบัติใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, thailandplus)          - ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รอง ผอ.อก. และ Mr.Kazuya Suzuki,Chief Representative JICA Thailand Office ร่วมแถลงความร่วมมือโครงการ "Development of Domestic Cell-based Vaccine/Biologics Production Capacity in Thailand" ระหว่าง อก. กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งจะดำเนินการในช่วงปี 2567-2568 เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยทาง JICA จะจัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมายัง อก. เพื่อให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิคของโครงการพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่ของประเทศ แก่ผู้ปฏิบัติงาน อก.</p>	
<p><b>ชัชวาทจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์          - พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัชวาท และนพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัชวาท ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กำแพงพิชัยยุทธสวรรค์”ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัชวาท</p>	
<p><b>อบจ.ราชบุรีมอบกล่องผ้าตัดให้รพ.บ้านโป่ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ          - อบจ.ราชบุรี มอบเงินอุดหนุน จำนวน 4,300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในโครงการจัดหากล่องจุลทรรศน์สำหรับผ้าตัดตา พร้อมระบบบันทึกวีดิทัศน์และกล่องผู้สังเกตการณ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาการผ่าตัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>กฐีพ14 จว.ใต้ ทวง'สพด.ค้างจ่ายค่าเคส</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-มูลนิธิกุศลสถานตรัง จัดประชุมภาคีเครือข่ายหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 14 จังหวัดภาคใต้ กรณี สพฉ. ค้างจ่ายค่าเคสตั้งแต่ปี 2565 รวมแล้วนับ 20 ล้านบาท ทำหลายองค์กรกระทบหนัก บางแห่งต้องจำใจหยุดวิ่ง เนื่องจากขาดสภาพคล่อง เตรียมยื่นหนังสือทวงถามถึง 'หมอลักษณ์' รมว.สธ. เบื้องต้นสอบถามไปยัง ส พฉ.ชี้แจงเหตุเกิดจากระบบมีปัญหา คาคททยอยจ่ายให้ได้เดือน พ.ค.-มิ.ย.67 ที่จะถึงนี้ ขอให้ช่วยเร่งรัดการจ่ายเงินที่ค้างจ่ายกับมูลนิธิต่างๆ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้</p>	
<p><b>อุบัติเหตุรถชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, pptv) เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ          - เกิดเหตุรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของ รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ชนกับรถบรรทุกก่อสร้าง บริเวณหน้าโรงเรียนหอพระวิทยาคม อ.แม่แตง พบร่างผู้เสียชีวิตเป็น จนท.รพ.พร้าว 2 ราย ตร.คาดความซ้บรถตู้ รพ.อาจหลับใโน หรือซ้บมาด้วยความเร็ว จนเบรกไม่ทัน จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้</p>	
<p><b>คลินิกเสริมหน้าอกใส่ซิลิโคนกลับด้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ one 31          - เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้รีเทิร์น past 6 โพสต์นางสาวฟ้า อายุ 41 ปี ร้องเรียนหลังได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรมหน้าอกจากคลินิกแห่งหนึ่ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่กลับได้หน้าอกผิดรูป ซิลิโคนกลับด้าน ร้องขอความรับผิดชอบแต่กลับถูกคลินิกดังกล่าวเมินเฉย แจ้งไปยัง สคบ. แต่เรื่องเจียบนานกว่า 8 เดือน ตามเรื่องกว่าหลายครั้ง จน สคบ. ส่งเรื่องให้ ทางแพทย์สภาตรวจสอบ โดยบอกทำได้เพียงตรวจสอบเรื่องแพทย์ จึงติดต่อกลับไปแจ้ง สคบ. แต่ สคบ. กลับโต้กลับว่า ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ สคบ. แล้ว จนถึงทุกวันนี้เรื่องก็เจียบหายไป สาเหตุที่ตนร้องเรียนเพราะอยากได้ความรับผิดชอบจากทางคลินิกที่เสริมหน้าอกให้ อีกทั้งสงสัยว่า แพทย์ที่ทำการเสริมหน้าอกให้ตนนั้นหายไปไหน และอยากรู้ว่าทำไม สคบ. ถึงอ้างว่าเคสของตนไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ สคบ.</p>	
<p><b>โคลนไวรัส</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้)          - สหรัฐฯ รายงานพบนักวิทยาศาสตร์จีน แอบทดลองโคลนไวรัสคล้ายโควิด 19 เชื้อโงมตีสมองโดยตรง รหัส GX-P2V ฆ่าหนูได้ภายใน 8 วัน อัตราการติดตาย 100% พบครั้งแรกปี 2017 ก่อนโควิดระบาด จากตัวนิ่มในมาเลเซีย</p>	